

## Đào tạo lâm sàng cho điều dưỡng mới tốt nghiệp --Tiến độ và thực hành tốt --

Nối tiếp tháng trước, hoạt động theo dõi đào tạo lâm sàng tại các tỉnh thí điểm của Dự án đã được thực hiện. Lần này là lần theo dõi cuối cùng của Dự án. Trong thời gian tới, Dự án sẽ điều chỉnh để có thể vận dụng giải quyết vấn đề khó khăn của các bệnh viện, bằng cách thu thập các điển hình thực hành tốt tại các bệnh viện và bố trí cơ hội chia sẻ học tập lẫn nhau.

**Tỉnh Bình Định:** Ban Quản lý Dự án cấp tỉnh bao gồm các thành viên từ nhiều phòng/ban khác nhau đã được thành lập để quản lý Dự án. Sau khi Ban Quản lý Dự án được phê duyệt, ngân sách hoạt động dành cho điều dưỡng tại Tỉnh đã được đảm bảo. Hiện tại chương trình đào tạo người hướng dẫn do Sở Y tế tổ chức đã và đang được thực hiện (tổng số 4 lần, cho 19 bệnh viện, 116 thành viên tham gia). Tại các bệnh viện, trước khi tuyển dụng điều dưỡng mới tốt nghiệp dự kiến được thực hiện sau tháng 10, hoạt động đào tạo người hướng dẫn đã được triển khai, công tác chuẩn bị đào tạo lâm sàng đã hoàn chỉnh.

**Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Điện Biên:** Tỉnh Điện Biên sau nhiều năm mới chính thức tuyển dụng điều dưỡng và Bệnh viện Đa khoa tỉnh được tuyển dụng 12 người. Bệnh viện Đa khoa tỉnh không chỉ đào tạo cho điều dưỡng mới tốt nghiệp tại bệnh viện mình, mà còn tiếp nhận đào tạo lâm sàng cho 46 điều dưỡng đến từ các bệnh viện và phòng khám tư nhân trong tỉnh. Việc phối hợp giữa các phòng ban trong bệnh viện (phòng Điều dưỡng, phòng Kế hoạch Tổng hợp, phòng Tổ chức Cán bộ, v.v..) và liên kết với Sở Y tế giúp công tác bố trí nhân sự mang tính chiến lược có thể thực hiện được, đồng thời gắn liền với tổ chức đào tạo có hiệu quả.

**Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Đồng Nai:** Hướng dẫn do Dự án xây dựng khuyến khích luân khoa một vài khoa phòng trong thời gian đào tạo. Tuy nhiên tại phần lớn các bệnh viện do thiếu người hướng dẫn và do phương pháp đánh giá giữa các khoa lâm sàng khác nhau nên có ý kiến cho rằng việc thực hiện gặp khó khăn. Mặc dù vậy, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, mỗi điều dưỡng viên mới sẽ có một người hướng dẫn chính, người hướng dẫn chịu trách nhiệm tại các khoa lâm sàng sẽ báo cáo cho người hướng dẫn chính về tình trạng đào tạo. Với hình thức này, hoạt động đánh giá được thực hiện hợp lý hơn, hoạt động đào tạo vẫn hiệu quả cho dù số học viên có vượt quá quy mô 80 người.

**Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Vĩnh Phúc:** Bệnh viện không sử dụng nguyên Bảng đánh giá dựa theo chuẩn năng lực do Dự án xây dựng mà thử áp dụng một mức độ "đạt được" riêng cho cơ sở của mình. Mặt khác, không chỉ có điều dưỡng mới tốt nghiệp, để điều dưỡng có kinh nghiệm cũng có thể triển khai quy trình chăm sóc thích hợp, hiện nay mỗi khoa lâm sàng của bệnh viện đang xem xét xây dựng Hướng dẫn nhận định người bệnh cho một số loại bệnh điển hình. Các tài liệu giảng dạy do Dự án cung cấp được sử dụng như bộ tiêu chuẩn tối thiểu trong bệnh viện. Hy vọng các bệnh viện sẽ tiếp tục cải thiện để phù hợp với chức năng của bệnh viện mình, như Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Vĩnh Phúc đang làm.



(Trên, dưới) Đào tạo người hướng dẫn được tổ chức tại tỉnh Bình Định



Đào tạo lâm sàng tại Bệnh viện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai



Quang cảnh đào tạo chăm tay chi tiết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên



Hoạt động theo dõi tại Bệnh viện Bạch Mai

### Chỉnh sửa Tài liệu đào tạo bản cuối dựa trên ý kiến của các tỉnh điểm

Các tỉnh điểm thực hiện Dự án sau khi nhận được tài liệu đào tạo vào tháng 2 năm 2019 (phiên bản 2), đã sử dụng tài liệu này để tổ chức đào tạo thực hành lâm sàng. Khi thực hiện theo dõi, có một số ý kiến đưa ra về cải tiến dựa trên kết quả sử dụng tài liệu đào tạo. Phần lớn các ý kiến này liên quan đến đánh giá, nhận định dựa theo chuẩn năng lực. Chính vì vậy, để điều dưỡng viên mới, người hướng dẫn có thể đánh giá dễ dàng hơn, chỉ tiêu đánh giá và hướng dẫn cho người sử dụng hiện đang được xây dựng. Hoạt động chỉnh sửa đang được thực hiện dựa trên kết quả khảo sát về chuẩn năng lực, ý kiến của chuyên gia điều dưỡng lâm sàng và đào tạo điều dưỡng. Ngoài ra, hoạt động chỉnh sửa tài liệu đào tạo khác cũng được thực hiện cho phù hợp với việc cải tiến công cụ.